



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๕๐๔

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเอवालักษณ์ พิมพ์นิคย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย
และการเตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผลการติดตามการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา และระบุจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 จากสายพันธุ์โอมิครอน BA.๔, BA.๕ ซึ่ง WHO แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมโควิด 19 เนื่องจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค อาจทำให้การติดตามสถานการณ์สายพันธุ์ใหม่ยากขึ้น พร้อมขอให้ประเทศต่าง ๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขณะที่ข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.๔, BA.๕ มากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อาจจะทดแทนสายพันธุ์เดิม แม้ยังไม่มีข้อมูลว่าสายพันธุ์ดังกล่าวแพร่เชื้อรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างไร แต่การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้

- การผ่อนคลายมาตรการที่ผ่านมาอาจทำให้พบการติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศเพิ่มขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยและรักษาตัวที่บ้านมากขึ้น แต่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง รวมทั้งสุ่มตรวจและติดตามการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ BA.๔, BA.๕ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการต่อไป รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน และติดตามการผ่อนคลายกิจกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กำชับให้เข้มงวดมาตรการ Universal prevention และเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากขึ้น ส่วนการปรับโควิด 19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น ต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลตรวจตราด่านช่องทางเข้า-ออก ทั้งด่านปกติ ด่านธรรมชาติ การเปิดจุดผ่อนปรน การค้าชายแดน โดยเฉพาะจุดผ่อนปรนที่ไม่มีด่านควบคุมโรคกำกับ

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบในหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโควิด 19 หลังการระบาดใหญ่ ซึ่งยังไม่เข้าสู่โรคประจำถิ่น และให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรา ๑๔ (๑) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวางยุทธศาสตร์ หรือ Moving to Covid-19 Endemic ทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและมาตรการทางการแพทย์ ๔ ด้าน คือ สาธารณสุข การแพทย์ กฎหมาย สังคม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่วนคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ จะมีอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตเกิดขึ้นบ้างขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกัน การสวมหน้ากากและการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ลักษณะของเชื้อคือ BA.๔ BA.๕ ดังนั้น ต้องเน้นย้ำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันดูแลประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งแต่สัปดาห์นี้อาจมีผู้ป่วยรายใหม่และการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือน ก.ย.๖๕ และคาดว่าจะลดลงในช่วงเดือน พ.ย.๖๕

- ขณะนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ เพียงร้อยละ ๔๗.๑ เด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี ฉีดเข็มกระตุ้นเพียงร้อยละ ๒๐.๕ เท่านั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน โดยให้กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย สธ.ดูแลโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ขณะเดียวกัน...

ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.รับทราบการเปลี่ยนวัคซีนแอสตราเซนเนกา เป็นชนิด Long Acting Antibody (LAAB) จำนวน ๒๕๗,๕๐๐ โดส ซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยโรคไตรระยะสุดท้าย ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผู้ที่รอเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีการรักษา เพื่อให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงวัคซีน ขณะเดียวกันเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลือการรับมอบอีก ๓.๖ ล้านโดส เป็นไฟเซอร์ Maroon cap ซึ่งเป็นวัคซีนเฉพาะของเด็กกลุ่ม ๖ เดือน-๕ ปี แทน ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเด็กเล็กที่จะได้รับวัคซีนโควิด 19

- ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบขยาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ไปอีก ๒ เดือน (เดือน ส.ค.-ก.ย.๖๕) ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๙) เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.เน้นย้ำการขยาย พ.ร.ก.มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาชีวิตของประชาชน ให้มากที่สุด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จำกัดสิทธิและเสรีภาพแต่อย่างใด

๑.๓ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน/วัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล ทำให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถจัดสรรได้ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เตรียมแผนสำรองยา เวชภัณฑ์ บุคลากรให้เพียงพอ รวมถึงให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เป็นด่านแรกในการตรวจคัดกรองโรคก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมระบบรับ-ส่งผู้ป่วยผ่านสายด่วนศูนย์เอราวัณ ๑๖๖๙ นอกจากนี้ ให้แต่ละเขตจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยเฉพาะในชุมชนแออัด เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดภายในที่อยู่อาศัย

๑.๔ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ห่วงใยครู นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษา หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลายโรงเรียน โดยขอความร่วมมือ สถานศึกษา โรงเรียน ลด หรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียนจำนวนมากออกไปก่อน และให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สธ. ประสานการทำงานร่วมกับ กทม.และจังหวัดต่าง ๆ ให้คำแนะนำการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด 19 ในโรงเรียนด้วยมาตรการความปลอดภัย ๖-๖-๗ กำหนดแผนเผชิญเหตุที่เป็นลำดับขั้นตอน รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕-๑๘ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามเกณฑ์ ด้วยความยินยอมและสมัครใจ เพื่อให้นักเรียนยังสามารถมาเรียน On Site ได้อย่างปลอดภัย

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมสั่งการหากมีคลัสเตอร์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว หากประชาชนเจ็บป่วยด้วยโควิด 19 ขอให้บริการตรวจรักษาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นห่วงประชาชนที่ทยอยกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยกำชับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัทรถร่วมเอกชนฯ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง รวมทั้งสถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดตามมาตรการ Covid Free Setting ดูแลความสะอาดสถานที่ ยานพาหนะ รวมทั้งจุดให้บริการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนต่อเนื่องทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 การสวมหน้ากาก

อนามัย...

อนามัยด้วยความสมัครใจ การปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลและสถานประกอบการ โดยขอความร่วมมือทุกฝ่าย ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังการระบาด เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ปกติ มีความสุขและปลอดภัย ขณะเดียวกันกำชับหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ทุกโรงเรียนเข้มมาตรการ ๖-๖-๗ ป้องกันการระบาดโควิด 19 ในโรงเรียนด้วย

๒.๓ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า จากข้อมูลผลสำรวจของอนามัยโพล เรื่อง “ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคโควิด 19” ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.๖๕ พบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกลุ่มอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.๖๕ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในเดือน มิ.ย.๖๕ มีแนวโน้มลดลงจากเดือน พ.ค.๖๕ ทั้ง ๓ พฤติกรรม โดยการสวมหน้ากากอนามัย จากร้อยละ ๙๕.๒ ในเดือน พ.ค. ลดลงเหลือร้อยละ ๘๔.๑ ล้างมือ จากร้อยละ ๘๖.๑ ลดลงเหลือร้อยละ ๕๒.๙ และเว้นระยะห่าง จากร้อยละ ๘๐.๓ ลดลงเหลือร้อยละ ๔๒ จึงขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยเน้นย้ำให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย เมื่อร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากในสถานที่ปิด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องสุขาทุกครั้ง และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งควรดูแลสุขภาพเด็กไม่ให้เจ็บป่วยง่ายด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- กรณียศการอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.๔ และ BA.๕ เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่จะแพร่ระบาดทั่วโลก ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. ระบุจากการตรวจสายพันธุ์เบื้องต้น พบโควิด 19 ในไทยเป็นสายพันธุ์โอมิครอนทั้งหมด โดยเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ครึ่งหนึ่ง และคาดจะเป็นสายพันธุ์แทนที่ BA.๒ สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในขณะนี้คือ การกลับมาติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ เนื่องจากขณะนี้สถานศึกษาต่าง ๆ เปิดเรียนแบบ On Site รวมถึงการผ่อนคลายให้กิจการ/กิจกรรม เปิดดำเนินการได้ โดยเฉพาะสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ดังนั้น การฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง และรับวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมถึงการเตรียมเวชภัณฑ์ที่มีศักยภาพป้องกันและรักษาโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่อย่างได้ผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/ศูนย์ข้อมูลCOVID19 ระบุสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ยังไม่น่าวางใจ ประกอบกับพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ในประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้จากนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงไม่ควรประมาทและต้องเตรียมพร้อมมาตรการในด้านต่าง ๆ รองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ระบบการดูแลรักษาทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในกรุงเทพฯ ที่คาดการณ์อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมระบบคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ตลอดจนระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ผ่านสายด่วนศูนย์เฝ้าระวัง ๑๖๖๙ การสำรองยา เวชภัณฑ์ เติงรักษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. ตลอดจนการประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน (Community Isolation : CI)

ของ กทม. ...

ของ กทม.ในพื้นที่ ๕๐ เขต เพื่อแยกตัวผู้ป่วยโควิด 19 ออกจากครอบครัวให้ได้รับการดูแลเบื้องต้นระหว่างรอการส่งต่อเข้ารับการรักษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ กทม.เช่น ดนตรีในสวน การชมภาพยนตร์ “กรุงเทพ กลางแปลง” ฯลฯ ตลอดจนการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ กิจกรรม/กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

๕.๓ สำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม.หลังเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการกำชับเน้นย้ำความร่วมมือของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกแห่งให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และแนวทาง ๗ มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgronline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me